

สพฐ.ห่วงเด็กม.ปลาย สอบ TGAT-TPAT ไม่ทัน ออกประกาศหยุด 4-8 ธ.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 4 ธ.ค. 2566

สพฐ.รับลูกเสมา 1 ห่วงเด็ก ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT-TPAT ไม่ทัน ออกประกาศหยุด 4-8 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนขอชื่นชม สพฐ. นำขอห้วงใยของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติรวดเร็ว โดยออกประกาศให้โรงเรียนสนับสนุนการเรียนเสริมตามความถนัดและต้องการในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 (โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรูตามหลักสูตร) ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคมถือเป็นวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ จึงให้นักเรียนหยุดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนเตรียมสอบวัดความถนัด TGAT-TPAT ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้

“ด้วย ร.มว.ศธ. มีข้อห่วงใยถึงนักเรียนที่จะต้องแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดโอกาสจะไม่ได้ไปติวในที่ต่าง ๆ เหมือนเพื่อนคนอื่น จึงดำริให้ สพฐ.หาแนวทางเรื่องนี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบของนักเรียนทุกคน ซึ่ง สพฐ.ได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด โดยให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สนับสนุนการเรียนเสริมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามความถนัดและสนใจ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และนับเป็นเวลาเรียน ส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อม สามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนเสริมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงฟรี พร้อมมอบให้มีมาตรการดูแลการเรียนเสริมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยในการกำกับติดตามของ สพท.ในแต่ละพื้นที่

ในขณะเดียวกัน

สพฐ.ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT-TPAT) “กลองความรู้ สุขความสุข” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 จัดสอนเสริมโดยเชิญครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนทุกคน ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ในช่องทาง OBEC Chanel, Youtube และ Facebook ของ สพฐ.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองด้วย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 3 ธันวาคม 2566](#)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๓๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

9 ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ตารางกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด “กล่องความรู้ สุขใจ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ ด้วยการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้เสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน และให้มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสอบเพื่อวัดความถนัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๖

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด
(TGAT และ TPAT)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต จึงมีดำริถึงการส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้พร้อมเข้ารับการทดสอบวัดความถนัด ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยความมั่นใจ โดยให้ออกสื่อนักเรียนได้เรียนรู้เสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยให้ถือว่านักเรียนมาเรียนตามปกติ จึงกำหนดแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียน เรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามความสนใจและความต้องการที่จะเติมเต็มความรู้
๒. ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยให้บริการนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรการป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนเสริมความรู้
๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรู้คู่บทเรียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ตารางกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)
“กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ช่องทางออนไลน์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	รอบเวลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	
		๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑.	วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	TGAT๒ การคิดอย่างมีเหตุผล <i>*(ความสามารถทางภาษาและเหตุผล)</i> อ.กัณวัฒน์ สุชาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส)	TGAT๓ สมรรถนะการทำงาน อ.กัณวัฒน์ สุชาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส)
๒.	วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๕ ความถนัดทาง ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อ.ณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (ครูพี่เกี้ยว)	TGAT๑ การสื่อสารภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋)
๓.	วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๑ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. <i>(จริยธรรมแพทย์ และหลักเชื่อมโยง)</i> อ.ธีรวัฒน์ กุลราช (ครูพี่วัตร)	TGAT๒ การคิดอย่างมีเหตุผล <i>*(ความสามารถทางตัวเลข และมีติสัมพันธ์)</i> และ TPAT๑ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. (เขาวัวปัญญา) อ.พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหงศ์ (ครูพี่ต้อม)
๔.	วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	TPAT๔ ความถนัดทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา (ครูพี่ตึก)	TPAT๓ ความถนัดด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยวัช จงสุทธธีจิตต์ (ครูพี่แมค)

ศร 04010/ว3373 การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT